

Số: 110 /BC-HĐND

Cà Mau, ngày 14 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Thẩm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế - Ngân sách và phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh Khóa X¹. Ngày 22 tháng 11 năm 2021, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm tra tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, cụ thể như sau:

1. Về kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách)

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản nhất trí với những nhận định, đánh giá và kết quả được về các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu theo Báo cáo của UBND tỉnh²; qua đó, xin nhấn mạnh một số nội dung sau:

a) Kết quả đạt được

Trong bối cảnh, điều kiện hết sức khó khăn, cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng tiếp tục phải chịu tác động lớn từ dịch Covid-19; tình hình sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, toàn diện; xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, giá nông sản giảm mạnh; biến đổi khí hậu gây ra triều cường, sạt lở, ngập úng gây khó khăn cho sản xuất, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng ven sông, ven biển; giá một số vật liệu xây dựng tăng đột biến những tháng đầu năm làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công trình, dự án xây dựng; nguồn lực ngân sách nhà nước còn hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Với sự chỉ đạo, định hướng quyết tâm của Tỉnh ủy; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của UBND tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, sự đồng thuận quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Ba đột phá chiến lược được các ngành, các cấp triển khai tích cực³; các sản phẩm chủ lực của tỉnh, lĩnh vực khai thác

¹ Công văn số 255/HĐND-TT ngày 12/11/2021.

² Báo cáo số 333/BC-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về đánh giá tình hình Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

³ Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiệu quả...

thủy sản, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao được chú trọng phát triển; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm từng bước đã phát huy hiệu quả; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; chính sách an sinh xã hội được chú trọng; chất lượng giáo dục tiếp tục được cải thiện; chất lượng khám, chữa bệnh ngày được nâng lên. Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công. Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại luôn được chú trọng và quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19, cùng với việc người lao động từ các tỉnh vùng dịch về địa phương với số lượng lớn, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; theo dõi sát tình hình, chủ động xây dựng các kịch bản, tình huống, chuẩn bị phương án và các biện pháp phù hợp để sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả với các cấp độ của dịch. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các ngành, các cấp đề cao tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm triển khai thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Thành lập Quỹ phòng chống Covid - 19 hoạt động có hiệu quả; chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được thực hiện khẩn trương, kịp thời, đúng đối tượng

Qua Báo cáo UBND tỉnh cho thấy, ước thực hiện có 11/22 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra trong năm 2021 đạt và vượt kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,1 tỷ USD, bằng 100% kế hoạch; giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,33% (kế hoạch 0,3%); tỷ lệ đô thị hóa đạt 27% (kế hoạch 24,2%); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 5% (kế hoạch 1,6%); có 46/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng kế hoạch, trong đó có 08 xã đạt chuẩn nông thôn nâng cao (kế hoạch 07 xã); số giường bệnh/vạn dân 30 giường, bằng kế hoạch...

Đây là kết quả đáng khích lệ, có nhiều điểm sáng rất đáng trân trọng từ sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp trong tỉnh, mặc dù chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và một số chỉ tiêu quan trọng khác chưa đạt theo kế hoạch đề ra⁴.

b) Một số khó khăn, hạn chế

Ban cơ bản nhất trí với những khó khăn, hạn chế trên một số lĩnh vực theo Báo cáo của UBND tỉnh; cần tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ. Bên cạnh đó, qua công tác giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh, Ban nhận thấy nổi lên một số vấn đề, như sau:

⁴ Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tăng 0,92% (kế hoạch 6,5 – 7%); GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 54,3 triệu đồng (kế hoạch 57 triệu đồng); tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 18,873 tỷ đồng, bằng 99,3% kế hoạch (19.000 tỷ đồng); thu ngân sách nhà nước đạt 5.200 tỷ đồng, bằng 95,3% kế hoạch (5.478,7 tỷ đồng); giải quyết việc làm cho 28.000 người bằng 71,2% kế hoạch (39.300 người); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90% (kế hoạch 92,5%); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 83% (kế hoạch 95,5%); tỷ lệ che phủ rừng và cây phân tán đạt 25,8% (kế hoạch 26,2%)...

- Một số nguồn vốn sự nghiệp có tỷ lệ giải ngân thấp, việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, dự án liên quan còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp, thậm chí phải hủy dự toán rất nhiều.

- Việc thanh quyết toán từng lúc chưa đảm bảo về mặt thời gian; số lượng dự án chưa quyết toán còn tương đối nhiều, nhất là một số đơn vị còn tồn đọng nợ tạm ứng, chưa quyết toán dự án hoàn thành từ những năm trước chưa được xử lý dứt điểm.

- Việc thực hiện mua sắm tài sản tập trung, đơn vị mua sắm gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Quá trình triển khai thực hiện một số dự án trên địa bàn các huyện, thành phố chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư với các Sở, ngành và chính quyền địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; việc xác định giá đất cụ thể còn chậm, công tác bồi thường kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các chương trình, dự án.

- Tình trạng vi phạm pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng và trật tự đô thị còn diễn ra nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

2. Về dự thảo Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022

Trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021; dự báo những khó khăn, thuận lợi, thời cơ trong năm 2022, UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh xem xét, thông qua 22 chỉ tiêu cụ thể và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu⁵ để các ngành, các cấp tổ chức thực hiện trong năm 2022 đạt hiệu quả.

3. Quan điểm, ý kiến Hội nghị thẩm tra

Tại Hội nghị thẩm tra, các đại biểu nhất trí với kết quả đạt được như Báo cáo của UBND tỉnh; đồng thời đề nghị ngành chức năng giải trình, làm rõ thêm một số nội dung còn băn khoăn về kết quả đạt được năm 2021 và đề ra một số chỉ tiêu năm 2022, như sau:

- Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp và còn nhiều khó khăn, vướng mắc để có giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

- Cần giải trình, làm rõ và có giải pháp cụ thể đối với 04 chỉ tiêu đề ra trong năm 2022 thấp hơn so với kế hoạch năm 2021 như: tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là 92% (năm 2021 là 92,5%); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 87% (năm 2021 là 95,5%); tỷ lệ che phủ rừng và cây phân tán là 26% (năm 2021 là 26,2%).

- Đánh giá về cơ hội, thuận lợi và khả năng đạt được về chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2022 là 6,5% - 7%.

⁵ Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về việc thông qua Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

- Nguyên nhân việc trồng rừng và cây phân tán năm 2021 không đạt theo chỉ tiêu đề ra 25,8% (kế hoạch 26,2%).

- Tỷ lệ đô thị hóa năm 2021 đạt cao 30% (kế hoạch 24,2%) rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, đề nghị tỉnh cần quan tâm có giải pháp ưu tiên, tập trung đầu tư phát triển rõ nét các đô thị động lực của tỉnh, đặc biệt là đô thị Sông Đốc và đô thị Năm Căn, đã có nhiều tiêu chí tụt hậu so với quy định.

- Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh năm 2021 còn chậm, trong đó, nguồn vốn đầu tư phát triển đạt 81,4%; các chương trình mục tiêu đạt 76,74%, do nhiều nguyên nhân khách quan nhưng cũng có không ít nguyên nhân chủ quan, đề nghị cần quan tâm, có giải pháp khắc phục, thúc đẩy quyết liệt hơn theo tiến độ quy định.

- Cần quan tâm, đầu tư hơn nữa trong việc phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể của tỉnh.

Các ý kiến đóng góp của đại biểu được ngành chức năng giải trình, làm rõ và tiếp thu, bổ sung trong báo cáo.

*** Quan điểm, ý kiến của Ban:**

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản nhất trí với nội dung Báo cáo, dự thảo Nghị quyết và các giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 và cho rằng những kết quả đạt được năm 2021 là rất quan trọng, có nhiều điểm sáng nổi bật trong chỉ đạo, điều hành của các ngành, các cấp; đề xuất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 bám sát vào chỉ đạo của cấp thẩm quyền, dự báo, tính toán có cơ sở, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của tỉnh.

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp dịch bệnh Covid-19 cũng đặt ra yêu cầu và nhiệm vụ rất nặng nề trong năm 2022. Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Ban kiến nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu tại Hội nghị thẩm tra của Ban trong quá trình chỉ đạo, điều hành và quan tâm một số vấn đề sau:

- Tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, tăng cường sự phối hợp thống nhất, đồng bộ; khắc phục những khó khăn, hạn chế trong quản lý, điều hành; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp theo kịch bản ứng phó với dịch bệnh Covid-19 để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” đề ra.

- Chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhằm khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là việc thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành.

- Cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án đầu tư; tập trung các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể; hỗ trợ các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, bảo đảm sản phẩm chất lượng, từng bước mở rộng hoạt động xuất khẩu, đặc biệt quan tâm các sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản.

- Bố trí nguồn lực và thực hiện giải pháp phù hợp về thuế, phí, lệ phí, khoanh nợ, giãn nợ... quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục duy trì và phục hồi hoạt động của các doanh nghiệp. Thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ cho các đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19; tạo việc làm cho người lao động cho giai đoạn hậu Covid-19.

- Tiếp tục đầu tư củng cố hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe, trang bị các thiết bị y tế đầy đủ; phát huy vai trò mạng lưới y tế cơ sở, các đội phản ứng nhanh, Tổ hỗ trợ điều trị Covid-19, Tổ Covid-19 cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh có sức thu hút cao; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư; đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án kém hiệu quả, cố tình kéo dài thời gian thực hiện, chiếm dụng đất nhiều năm không thực hiện dự án, ảnh hưởng đến hiệu quả chính sách thu hút đầu tư của tỉnh.

- Nâng cao nhận thức của người dân về ý thức bảo vệ môi trường. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường, nhất là trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về môi trường. Nâng cao hiệu quả thu gom và xử lý nước, rác thải y tế, rác thải sinh hoạt; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, nhà máy sản xuất, nước thải từ hoạt động nuôi tôm công nghiệp.

- Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý theo quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng các đô thị và chỉnh trang xây dựng đô thị. Tiếp tục quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông các đô thị động lực. Quản lý có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư còn chậm; quyết toán, tắt toán các công trình dự án hoàn thành.

- Tăng cường tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công để tăng hiệu quả vốn đầu tư, thúc đẩy tác động tích cực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất với nội dung Báo cáo, dự thảo Nghị quyết, kính trình đại biểu HĐND tỉnh xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng CT. HĐND;
- Lưu: VT, MĐ.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**



*** Vũ Hồng Như Yến**